

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

*Tại đơn vị bầu cử số 17, gồm các xã: Đa Kìa, Phước Minh, Bình Thắng,  
Phú Nghĩa*

***Kính thưa bà con cử tri!***

Tôi tên: **ĐOÀN THỊ HUYỀN**, sinh ngày 1/6/1989.

Quê quán: Xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Thường trú: Khu phố 5, phường Tiến Thành, TP. Đông Xoài, tỉnh Bình  
Phước

Chức vụ và đơn vị công tác: Chuyên viên Văn phòng, Sở Y tế tỉnh Bình  
Phước.

***Kính thưa bà con cử tri!***

Được sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng, đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan Nhà nước, có trách nhiệm giám sát, đôn đốc các cơ quan thực hiện ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

Với nhận thức sâu sắc đó, nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tỉnh, trước hết tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

***Thứ hai***, là một công chức làm việc tại Văn phòng Sở Y tế, bản thân tôi sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức Sở Y tế luôn đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc; đề xuất các nội dung, giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong xây dựng nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND, thẩm tra, xây dựng và ban hành các Nghị quyết.

Bên cạnh đó, thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri, tiếp xúc

cử tri ở những xã vùng sâu, vùng xa, chuyển tải ý kiến của cử tri đến các cơ quan, ban, ngành, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các kỳ họp về những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm như: Các chính sách liên quan đến y tế; chất lượng khám, chữa bệnh; cơ sở vật chất ngành y tế; chế độ bảo hiểm y tế; các vấn đề về quy tắc ứng xử, nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ y tế...

**Thứ ba**, tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công; phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh để trao đổi, bàn bạc rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm; tích cực đề xuất và kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền về các chính sách liên quan đến y tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, cải thiện chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Bình Phước của chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh.

**Thứ tư**, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri. Tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực.

### ***Kính thưa bà con cử tri!***

Với nhận thức sống để được làm việc, để được cống hiến, để được phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho nên bản thân tôi luôn xác định dù bất cứ ở cương vị nào, thuộc lĩnh vực công tác nào và làm việc ở đâu thì cũng phải tận tâm, tận lực trong công việc, mọi việc lớn hay nhỏ đều phải lấy lợi ích của tổ chức, của tập thể, của Nhân dân làm trọng. Do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa được tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cử tri và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

### ***Xin trân trọng cảm ơn!***